

ĐẦU NĂM NHẬN LỖI

TP Nguyễn Hữu Thụy

Trong năm qua tôi có viết một vài bài trên Ái hữu Luật khoa, có vài điều sơ sót nên xin nói lại cho đúng:

* Trong bài Những ngày vui, tôi có nhắc đến anh dự thẩm Vũ Mạnh và nói là nhân vật này còn sống vì thấy tên trong hội Ái hữu luật khoa San Jose. Nay kiểm chứng lại mới biết là anh Mạnh đã mất từ năm 2014. Xin có lời chia buồn muộn màng đến chị Vũ Mạnh và gia đình.

* Trong bài Thẩm phán công tố tôi có nói đến Ủy ban chống đào ngũ và nói rằng những quân phạm được được được đặc xá sẽ được chuyển về các trung tâm tuyển mộ nhập ngũ để phân phối cho những đơn vị chiến đấu. Điều này không đúng vì những Trung tâm tuyển mộ nhập ngũ chỉ là nơi tiếp nhận những người lần đầu tiên ra nhập quân đội. Còn những quân phạm được đặc xá thì trước đó đã là quân nhân rồi thì sẽ được trả về những đơn vị quản trị của quân đoàn để sau đó được bổ xung đến những đơn vị chiến đấu.

* Cuối cùng trong bài Lính mới tò te, nói về những người luật sư tập sự, khi nói đến cái áo luật sư, tôi đã gọi nó là cái tauze. Cũng có bạn trên ái hữu luật khoa đã gọi nó là cái teau. Chữ đúng là cái toge. Tiếng tây tiếng u, nửa thế kỷ rồi không dùng đến nên đã rơi rụng, xin quý vị niệm tình tha thứ.

Bây giờ mọi lỗi lầm đã được rãi bày, lòng có thể thanh thản để chúc mừng năm mới đến quý vị.

Xin kính chúc quý vị giáo sư, các anh chị em thẩm phán, luật sư, luật khoa, một năm mới rồi rạo sức khỏe, vì như Xuân tóc đỏ của ông Vũ Trọng Phụng đã định nghĩa hạnh phúc là gì nếu không phải là sức khỏe của hai vợ chồng. Nói rộng ra hạnh phúc là sức khỏe của mọi người. Có sức

khỏe là có tất cả. Tiền tài, danh vọng mà không có sức khỏe thì cũng như không. Ngay các bạn luật khoa, dù mới vào trường luật vào năm 1975 thì bây giờ cũng vào tuổi 60, tuổi của những lão niên và vấn đề sức khỏe đã được đặt ra và coi trọng. Với mọi người, muốn thành công thì phải có sức khỏe để làm việc, và muốn hưởng thụ thì cũng cần có sức khỏe vì không có sức khỏe thì tâm trí đâu để hưởng thụ. Thành công và hưởng thụ đều bắt nguồn từ sức khỏe. Cho nên với tất cả mọi người, tôi chỉ chúc sức khỏe, sức khỏe và sức khỏe.